



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง และกำหนดวัน เวลาในการประเมิน
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง และกำหนดวัน เวลาในการประเมิน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๑)

๒. กำหนดวัน เวลาในการประเมิน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๒)

๓. วิธีการคัดเลือก

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การตัดสิน ในการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ ศิริภาพร)
เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนบท้ายประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กลุ่มอำนวยการสูง ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	สังกัด
๑	๑๐๐๑	นายกิตติศักดิ์ พุกษ์กานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒	๑๐๐๒	นางสาวอรุณภาวีย์ สายเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓	๑๐๐๓	นางสาวสิริวรรณ สุโฬาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔	๑๐๐๔	นางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕	๑๐๐๕	นางจตุพร รักสันติชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖	๑๐๐๖	นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗	๑๐๐๗	นายฉัตรชัย อินตะหา ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล สิ่งแวดล้อม	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘	๑๐๐๘	นางรพีพร ชันโฬาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙	๑๐๐๙	นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐	๑๐๑๐	นายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑	๑๐๑๑	นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	กรมป่าไม้
๑๒	๑๐๑๒	นางสุนีย์ ศักดิ์เสื่อ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๓	๑๐๑๓	นางภัทรินทร์ ทองสิมา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๔	๑๐๑๔	นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	สังกัด
๑๕	๑๐๑๕	นายประสาน อธิพรกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖	๑๐๑๖	นางกตัญชติ ธรรมกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๗	๑๐๑๗	นางสาววิศรดา ไชยวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘	๑๐๑๘	นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙	๑๐๑๙	นายวัลลภ ปรีชามาศย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐	๑๐๒๐	นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑	๑๐๒๑	นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. กลุ่มอำนวยการต้น ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	๒๐๐๑	นางสาวอรุณภาว สายเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒	๒๐๐๒	นางสาวสิริวรรณ สุโฬาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓	๒๐๐๓	นางจตุพร รักสันติชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔	๒๐๐๔	นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕	๒๐๐๕	นางรพีพร ชันโฬาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖	๒๐๐๖	นายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗	๒๐๐๗	นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำหนดวัน เวลา ในการประเมิน
แบบท้ายประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วัน เวลา ในการประเมิน	ตำแหน่งที่กลั่นกรอง	หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings	กลุ่มอำนวยการสูง ๑ เลขประจำตัว ๑๐๐๑ - ๑๐๒๑ จำนวน ๒๑ ราย	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง กลุ่มอำนวยการสูง ๑ รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings	กลุ่มอำนวยการต้น ๑ เลขประจำตัว ๒๐๐๑ - ๒๐๐๗ จำนวน ๗ ราย	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง กลุ่มอำนวยการต้น ๑ รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับการประเมิน ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลงฯ ปฏิบัติ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลงฯ เข้าร่วมกลุ่ม Line กลั่นกรองอำนวยการ ปี ๖๗ เพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานและส่งลิงค์ระบบ Cisco Webex Meetings ในการประเมิน
- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาถ้อยแถลงฯ รายงานตัวเข้ารับการประเมิน ตามวันและเวลาที่กำหนด ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ สถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นใดที่สามารถใช้เป็นสถานที่สัมภาษณ์ได้ โดยปราศจากเสียงรบกวนใดๆ และห้ามบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและเข้ารับการประเมินภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้
- ให้กำหนดชื่อในการเข้าสู่ระบบ เป็นเลขประจำตัวและตามด้วยชื่อ โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น ๓๐๐๑ สมชาย
- เมื่อเข้าสู่ระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อรายงานตัว เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะเรียกให้ท่านรายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน และท่านจะต้องอยู่ในระบบ Cisco Webex Meetings จนกว่าท่านจะเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อถึงลำดับที่ต้องเข้ารับการประเมิน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะส่งสัญญาณเพื่อเชิญท่านเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ท่านต้องกดปุ่ม Join เพื่อเข้าห้องสัมภาษณ์
- เมื่อท่านเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องออกจากระบบ Cisco Webex Meetings ทันที



QR Code กลุ่มไลน์